

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๒๖๔๘



กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด **หนองคาย** (ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๐๖๔๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวนไม่เกินสามคน ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ความเห็นชอบก่อนประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดแต่งตั้ง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาแล้ว เห็นว่า อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ตามบัญชีรายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง จึงเห็นชอบให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ ๔๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๗๕ / โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๘๘๗

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการบริหาร  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหาร  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ที่ ๔๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา  
บทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย

ที่	ชื่อ - สกุล	ความเชี่ยวชาญ
๑	นายเมฆ อมรินทร์พิทักษ์ จันทร์ชัย	ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน
๒	นางจิตาภา สุนทรธนากุล	ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร
๓	นายจิระยุ สีสะมุต	ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารปกครองท้องถิ่น

